



ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เครื่อง) แผนงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งรายชื่อเวียนแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่นำใบเสนอราคาที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม)
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้จัดทำไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณา
หากผู้เสนอราคานำสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่โรงเรียนไม่ใช่เป็นผู้จัดทำโดยเฉพาะมายื่น

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

/ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕-๕๑๑-๗๒๔

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(นางสาวสมเพ็ชร ธนโชติวัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์